



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครม.มีการตัดงบกองทุนเฉพาะโรคเกือบ 650 ล้านบาท ว่า ครม.อนุมัติงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2563 กว่า 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 กว่า 6.5 พันล้านบาท โดยเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาท เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก การคัดกรองมะเร็งลำไส้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจยีนส์ การผ่าตัดทางกล้อง เพิ่มยาป้องกันโรคเอดส์ เพิ่มการล้างไตทางหน้าท้องด้วยเครื่องที่บ้าน ยืนยันว่า ครม.อนุมัติงบประมาณตามที่สปสช.เสนอ แต่ให้ไปตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ จึงอาจทำให้ทางภาคประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังให้รอง นายกา และรพ.สธ. บริหารงบประมาณปี 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรับระบบบริการ ลดความแออัด ให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนัดแพทย์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน</p> <p>ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 1.91 แสนล้านบาทแล้ว ส่วนกรณีที่เครือข่ายผู้ป่วยเรียกร้องเรียนว่าถูกตัดงบกองทุนเฉพาะโรคนั้น ขอเวลาในการศึกษารายละเอียดก่อนว่ามีกรณีปรับลดจริงหรือไม่</p>
มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ workpointnews ผู้จัดการออนไลน์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. พร้อมนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รพช.พณิชย์เดินทางตรวจเยี่ยมรพ.มหาราชนครราชสีมา พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ระบบส่งต่อผู้ป่วยใน (IPD) เต็มกลาง นครราชสีมา" และกล่าวว่า เตรียมเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ที่ชั้น 4 อาคาร ผู้ป่วยนอก ช่วงเดือนก.ย.นี้ ในวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาและยาตามตำรับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ</p> <p>นพ.ชุตินันท์ ตาบ-องครักษ์ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบบริการเตียงผู้ป่วยในกลาง จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยใน เพื่อลดความแออัด ไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.สมชาย วิชาญวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 นายอภินันท์ โพธิ์พิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ เขต 5 นายสมชาย พิกทอง นายก อบต.แก่งเสี้ยน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กัญชาเสรีทางการแพทย์ นวัตกรรมสร้างรายได้ให้คนไทย" นับหนึ่ง..อสม.-วิสาหกิจชุมชน "แก่งเสี้ยน ดิสทริก-กาญจนบุรี โมเดล" สู่อสม.ทั่วไทย และได้มีการร่วมลงนาม MOU ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรพัฒนาชีวิตครู กลุ่มวิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมือง 24 กลุ่มวิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เพื่อดำเนินโครงการแบบเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สนับสนุนในรูปแบบแก่งเสี้ยนโมเดล</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้กัญชาตามบ้านเรือนเพื่อปรุงรสอาหารหรือรักษาโรค โดยไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด จนพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มีผลบังคับใช้ ทำให้ถูกกีดกันสิทธิในการรักษาตัวเอง เรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ คือ นำกัญชาทั้งหมดขึ้นอยู่ในระบบเดียวกันโดย 1.ให้บุคคลหรือ</p>
มติชน	

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กลุ่มบุคคลที่ปลูกและแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยแสดงตัวและเข้าระบบโดยไม่ผิดกฎหมาย และจะทำให้ได้รู้ถึงที่มาของกัญชา รวมทั้งวิธีสกัด 2.ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้าระบบได้สมบูรณ์ สามารถจับคู่โดยสภาคณศกรกร เข้าเป็นสหกรณ์ชุมชน หรือวิเทศสหกรณ์ จะทำให้สามารถรู้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละหมู่บ้านได้ถี่ถ้วน 3.หลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กรกลางจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ ทั้งในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ การปลูก ทั้งนี้ ต้องตัดกฎระเบียบออกจาก อย. เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการผลิตได้เต็มที่ 4.พื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกและควบคุมได้ เช่น ค่ายทหาร รพ.สต. องค์กรของรัฐ ต้องเริ่มดำเนินการทันที 5.เมื่อครบวงกลุ่มตามข้อ 1 และข้อ 2 เข้ากับข้อ 4 และมีองค์กรกลางตามข้อ 3 จะทำให้ผลักดันขับเคลื่อนให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้มากขึ้น และมีการส่งเสริมให้ความรู้ในทิศทางเดียวกัน อย่างเต็มที่ 6.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p>บุรีรัมย์ ต้นแบบเมืองสุขภาพดี</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผวจ.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ แนวทาง และนวัตกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ พร้อมชู จ.บุรีรัมย์ เป็นเมืองต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพดี (Healthy City)</p> <p>นายอนุทิน กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ การดำเนินงานต้องนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น เอกชน จิตอาสา ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย ยกระดับ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p>
มติชน	<p>ร่าง กม.ยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ผ่านขั้นตอนทางกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป อย.ได้จัดให้มีการชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองอีก 4 ฉบับ ในวันที่ 16 ส.ค. 2562 ได้แก่ ร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (ฉบับที่ 2) ร่างกฎกระทรวงการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา, ร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทบทวนทะเบียนตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักยา http://www.fda.moph.go.th/sites/Drug จนถึงวันที่ 30 ส.ค. 2562</p>
เว็บไซต์ Hfocus เว็บไซต์ประชาไท	<p>คำตอบแทนพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มัลลิกา ลุนจักร์ ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพยาบาลสังกัด สธ. ทั่วประเทศใน 6 ประเด็นที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม ประกอบด้วย 1.ความก้าวหน้าวิชาชีพและเงินเดือนเหลื่อมล้ำ 2.ขอให้มีการจัดตั้งกรมพยาบาล และปรับโครงสร้างตำแหน่งวิชาชีพพยาบาล 3.จัดตั้งกองทุนทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างแรงงานในภาคเอกชน 4.จัดตั้งสหภาพข้าราชการให้มีการคุ้มครองเหมือนแรงงานตามรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นที่ 5 และ 6 เป็นเรื่องคำตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายและคำตอบแทนพิเศษ ฉบับที่ 10 และ 11 ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพอย่างมาก ซึ่งต่อมาศาลปกครองได้มีคำสั่งแยกคดีและแยกผู้ฟ้อง โดยคดีหมายเลขดำที่ บ.85/2561 ล่าสุดศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง เนื่องจากว่าแม้จะเป็นประธานสหภาพฯ แต่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และในบางประเด็นล่าช้าเกินจากช่วงเวลาและไม่อยู่ในอำนาจศาลพิจารณา</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>บุหรี่ปั๊พไฟ</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศไทย แลกเปลี่ยนข้อมูล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ที่ประกาศสนับสนุนห้ามจำหน่ายบุหรี่ปั๊พไฟในประเทศไทย ยืนยันว่ามีอันตรายและอาจส่งผลทำให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>เปิดอาคารผู้ป่วยจิตเวช รพ.อุดรธานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเมษฐ์ กิ่งไก่อ๋ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า รพ.อุดรธานีเห็นความสำคัญการให้บริการผู้ป่วยในจิตเวช เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและบำบัดแบบเบ็ดเสร็จ ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ จึงเปิดอาคารรพ.มิ่งให้บริการผู้ป่วยด้วยระบบที่ได้มาตรฐานและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก</p>	<p>ผอ.UN AIDS</p> <p>-เสนอข่าว โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์แต่งตั้ง นางวินนี่ บิอันนิมา นักการทูตชาวยูกันดาวัย 60 ปี และผู้บริหารระดับสูงของอ็อกซ์แฟมซึ่งเป็นชาวแอฟริกันคนแรก ให้ทำหน้าที่ผอ.บริหารของ UN AIDS คนใหม่ แทน นายมิเชล ซิดิเบ ซึ่งจะกลับไปดำรงตำแหน่ง รมว.สธ.ประเทศมาลี</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch